



## ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2559

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม กรณีดำเนินการพิจารณาเนื้อหาในร่างระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ให้สอดคล้องกันทั้งระเบียบ ดังนี้

1) ร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

2) ร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ...

2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ (คณะที่ 5) และ (คณะที่ 6)

โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและแนวทางในการพิจารณาผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 91 (ป) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 กรณีแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล โดยกำหนดให้แต่งตั้งประธานหรืออนุกรรมการจากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

3. เห็นชอบรายงานการประเมินเพื่อติดตามผลการฝึกอบรมของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ 1 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการอบรมและพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมเสนอ

4. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 67 ราย

กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2559 (การประชุม ก.ศ. สัจจร) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 ณ จังหวัด พังงา

## ขอความร่วมมืองดการวิเคราะห์และสัมภาษณ์ชั้นนำผล “คดีจำนำข้าว”

นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม แถลงถึงการเผยแพร่บทวิเคราะห์การพิจารณาคดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในคดีหมายเลขดำ ที่ อม.22/2558 กรณีปล่อยปลະ ละเลยไม่ระงับยับยั้งการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งโจทก์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ว่า ขณะนี้ได้มีการนำคำให้การพยาน ในคดีไปวิเคราะห์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง อันมีลักษณะที่เป็นการชี้้นำหรือบิดเบือนให้ผิด ไปจากข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังมีพยานบางปากได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับคดีในระหว่างที่การดำเนิน กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังไม่เสร็จสิ้น

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า การเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตาม บรรดาข้อความหรือความเห็นที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือคู่ความหรือเหนือพยานในคดี หรืออาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าข้อความหรือความเห็นนั้นมีอิทธิพลต่อการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป โดยเฉพาะข้อมูลที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงแห่งคดี การรายงานหรือการย่อเรื่องหรือการวิพากษ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอย่างไม่เป็นกลาง ไม่ถูกต้อง หรือโดยไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินคดีของคู่ความ หรือคำพยานหลักฐาน รวมทั้งการแถลงข้อความที่ทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่ความหรือพยาน แม้ว่าข้อความเหล่านั้นอาจเป็นความจริงหรือการชักจูงให้เกิดมีคำพยานเท็จ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้และอาจเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 32 (2) จึงขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงดการวิเคราะห์หรือให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล และอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในคดีดังกล่าว

## ทุนปริญญาโท “นโยบายเศรษฐศาสตร์และสาธารณสุข” ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

กองการต่างประเทศ แจ้งว่า University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 12 หลักสูตรนโยบายเศรษฐศาสตร์และสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฝึกอบรมในด้านกระบวนการคิด การออกแบบ และการนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนานโยบาย โดยมีการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยวิธีการบูรณาการด้านเศรษฐศาสตร์และปัญหาสังคมเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศ ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน โดย The Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program and the Asian Development Bank (ADB) – Japan Scholarship Program เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งทุนดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งค่าตัวเครื่องบินไป - กลับ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าหนังสือ ค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสมัครได้ที่ <http://pepp.hass.tsukuba.ac.jp/admission/>

## วารสาร “ศาลยุติธรรม Advanced”



กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำวารสาร “ศาลยุติธรรม Advanced” ซึ่งมีเนื้อหาบทความต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ เผยแพร่เป็นราย 3 เดือน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งวารสารดังกล่าวฉบับที่ 1/2559 (ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2559) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทางไปรษณีย์ พร้อมกับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ <http://www.iprd.coj.go.th> และขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกองบรรณาธิการของ “ศาลยุติธรรม Advance” ด้วยการจัดส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงเผยแพร่ในวารสารฯ ต่อไป สอบถามรายละเอียดการส่งบทความได้ที่กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2512 3625

